

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๑๑๔๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลในโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า
(BE SMART SAY NO TO DRUGS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลในโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า
(BE SMART SAY NO TO DRUGS) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ภายใต้แนวคิด “How to say no to Yaba?” รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี โดยจัดขึ้นในระดับอำเภอ ๘๗๘ อำเภอ ระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด/กรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัล ทั้งประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นและประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผลงานของเด็กและเยาวชนได้จัดทำขึ้นมา สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชน มีความเข้าใจ รู้เท่าทัน ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด รวมถึงมีความรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง รู้จักวิธีปฏิเสธ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ ผลงานที่จัดทำขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน ทั้งในมิติครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปัญหาเสพติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อคลิปวิดีโอสั้นที่ได้รับรางวัลในโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาบ้าที่เป็นปัญหาเสพติดของประเทศไทย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจี้ร ภาวกันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๙๕

“เรียนดี มีความสุข”